



สำนักงานประกันสังคม

**ประกาศเจตนารมณ์และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานีเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ**

พวกเราส่วนราชการสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานีมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานีเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยพร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ดังนี้

พอเพียง มีความพอประมาณ พอควร พออยู่ พอกิน มีความสงบ ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม มีเหตุผล ใช้ความรู้อย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นมีภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์

วินัย มีระเบียบและจรรยาธรรม ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพลเมืองดี ปฏิบัติตนตามกติกากององค์กรและสังคมที่กำหนด ปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณของวิชาชีพ เคารพต่อกฎหมาย

สุจริต ซื่อตรง ซื่อสัตย์ ยึดมั่น ยืนหยัดในการรักษาความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรม ไม่สนับสนุน ไม่ร่วมมือ ไม่ยินยอมและต่อต้านการทุจริต ด้วยความกล้าหาญ ใช้ดุลยพินิจที่ถูกต้องในการปฏิบัติต่อบุคคลอื่นอย่างเที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ขับเคลื่อนสังคมสู่ความดีงามและมีธรรมาภิบาล ด้วยการพูด การกระทำ และการปฏิบัติหน้าที่

จิตอาสา ให้และเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม ลงมือทำด้วยความรัก ความสามัคคี ทำความดีเพื่อความดีเอื้ออาทรต่อคน/สังคม โดยมีได้หวังผลตอบแทน กตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินถิ่นเกิดและผู้มีพระคุณ ไม่นิ่งดูดายต่อการช่วยเหลือสังคมและผู้คนจนเป็นนิตย์

ยึดข้อปฏิบัติหลักการดำเนินชีวิต ดังนี้

๑. การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา การเข้าร่วมทำบุญตักบาตร เข้าวัดวันธรรมสวนะ การสวดมนต์ไหว้พระ การรักษาศีล ๕

๒. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น คัดแยกขยะ

๓. สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย การแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง และในวันสำคัญตามเทศกาลต่างๆ

โดยมีวัฒนธรรมขององค์กร “ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ”

ทั้งนี้ เราจะเป็นต้นแบบของความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เป็นองค์กรคุณธรรมภาครัฐที่ร่วมกันบูรณาการดำเนินงานตอบสนองแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายสร้างจิตสำนึกคุณธรรม ๔ ประการ ให้แก่บุคลากรและประชาชน และปลูกฝังเป็นค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคมไทย อันเป็นรากฐานในการสร้างคนดี คนเก่ง ที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชาติไทยสืบไป

(นางสาวอัญญา พงษ์ศิริณเจริญ)

ประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี